

**ข้อกำหนดของบริการ SCB Electronic Presentment and Payment (SCB ePP-Biller/Sponsor)**

**(บริการรับเรียกเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์- Biller/Sponsor)**

**1. คำนิยาม**

1.1 คำหรือข้อความในข้อกำหนดนี้ ให้มีความหมายตามที่ได้นิยามไว้ในข้อกำหนดทั่วไปของบริการ SCB Transaction Banking เว้นแต่จะได้อธิบายความหมายหรือให้คำนิยามศัพท์ไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดนี้ หรือจะได้แสดงให้เห็นปรากฏโดยชัดแจ้งว่ามีความหมายเป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดนี้

1.2 “บัญชีรับชำระเงิน” หมายความว่า บัญชีเงินฝากของผู้ใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารซึ่งผู้ให้บริการกำหนดเพื่อการรับชำระเงินค่าสินค้า และ/หรือ บริการจากผู้ชำระเงิน ในการใช้บริการนี้ตามรายละเอียดที่ระบุในคำขอใช้บริการ และให้หมายความรวมถึงเลขที่ของบัญชีรับชำระเงินนั้น ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามด้วย ทั้งนี้ โดยผู้ให้บริการตกลงให้ถือว่าเงื่อนไขคำขอเปิดบัญชีรับชำระเงิน และเงื่อนไขการใช้บัญชีรับชำระเงิน เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้ด้วย

1.3 “รายการ” หมายความว่า รายการส่ง (Upload) ใบเรียกเก็บเงินค่าสินค้า และ/หรือ บริการ (Invoice) และ/หรือ เอกสารข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่ผู้ให้บริการได้ Upload เข้าสู่ระบบบริการนี้ เพื่อเรียกเก็บเงินค่าสินค้า และ/หรือ บริการ

2. ผู้ให้บริการตกลงให้บริการ SCB Electronic Presentment and Payment (SCB ePP-Biller / Sponsor) (บริการรับเรียกเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์-Biller/Sponsor) เพื่อเป็นช่องทางสำหรับผู้ให้บริการในการส่งรายการให้ผู้ชำระเงินตรวจสอบรายการดังกล่าวและชำระเงินแบบออนไลน์ (Online) หรือตั้งเวลาชำระเงินล่วงหน้า โดยทำคำสั่งให้หักบัญชีเงินฝากของผู้ชำระเงิน และโอนเงินนั้นเข้าบัญชีรับชำระเงิน ทั้งนี้ ตามรายละเอียดการให้บริการที่ธนาคารกำหนด โดยผู้ให้บริการตกลงผูกพันปฏิบัติตามข้อกำหนดทั่วไปของบริการ SCB Transaction Banking และข้อกำหนดนี้ทุกประการ

3. ผู้ให้บริการต้องได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ให้บริการ SCB ePP-Biller/Sponsor (เพื่อรับชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ) และบริการ SCB Business Net ของธนาคารด้วย และผู้ให้บริการสามารถรับชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ รายการหนึ่งรายการใดได้เฉพาะสำหรับกรณีที่ผู้ชำระเงินซึ่งจะเป็นผู้ชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการรายการนั้น ๆ ได้รับอนุมัติให้เป็นผู้ให้บริการ SCB ePP-Buyer (เพื่อชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ) และบริการ SCB Business Net ของธนาคารด้วยแล้วเท่านั้น ทั้งนี้ โดยผู้ให้บริการยอมรับว่าเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่จะเป็นผู้แจ้งให้ผู้ชำระเงินแต่ละรายของผู้ให้บริการทราบถึงการให้บริการนี้ รวมถึงเงื่อนไขและวิธีการที่ผู้ชำระเงินจะชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ แก่ผู้ให้บริการโดยผ่านบริการนี้ โดยธนาคารตกลงจะให้ความช่วยเหลือร่วมมือในการดำเนินการดังกล่าวตามความจำเป็นและเหมาะสม

4. ในการใช้บริการแต่ละครั้ง ผู้ให้บริการจะต้องเข้าสู่ระบบบริการ SCB Business Net : บริการ SCB ePP-Biller/Sponsor (เพื่อรับชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ) โดยใช้รหัสประจำตัวและส่งรายการ ตามวิธีการและเงื่อนไขการใช้บริการที่ธนาคารกำหนด และผู้ชำระเงินแต่ละรายที่ประสงค์จะชำระผ่านบริการนี้จะต้องเข้าสู่ระบบบริการ SCB Business Net : บริการ SCB ePP-Buyer (เพื่อชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ) โดยใช้รหัสประจำตัวและตรวจสอบรายการเรียกเก็บเงิน รวมทั้งจัดทำและส่งคำสั่งให้ธนาคารหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ชำระเงินเพื่อโอนเข้าบัญชีรับชำระเงิน ตามวิธีการและเงื่อนไขการใช้บริการที่ธนาคารกำหนด ตามที่มีรายการเรียกเก็บเงินผ่านระบบบริการ SCB ePP จากผู้ให้บริการต่อไป

อนึ่ง ผู้ให้บริการยอมรับว่าการที่ผู้ให้บริการส่งรายการดังกล่าวในครั้งแรก เป็นการจัดส่งรายการเพื่อเรียกเก็บเงินระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ชำระเงิน ซึ่งผู้ให้บริการและผู้ชำระเงินจะต้องตรวจสอบรายละเอียดและความถูกต้องของข้อมูลที่ระบุในรายการดังกล่าวเอง โดยธนาคารจะหักเงินจากบัญชีตามรายละเอียดคำสั่งให้หักบัญชีของผู้ชำระเงินในแต่ละคราว

5. ผู้ให้บริการตกลงชำระค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับการใช้บริการตามข้อกำหนดนี้ เป็นรายเดือน โดยให้ธนาคารรวบรวมจำนวนเงินดังกล่าวทุกสิ้นเดือนตามเดือนปฏิทิน และหักจากบัญชีเงินฝากของผู้ให้บริการทุกวันที่ 1 ของเดือนถัดไป ตามอัตราและเงื่อนไขที่ระบุในคำขอใช้บริการ ในกรณีวันที่ครบกำหนดหักบัญชีดังกล่าวตรงกับวันหยุดทำการให้ถือเอาวันทำการถัดไปเป็นวันที่ครบกำหนดให้หักบัญชี

อนึ่ง ธนาคารจะจัดทำสรุปรายละเอียดค่าธรรมเนียม ค่าใช้บริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ ดังกล่าวในวรรคก่อน และนำไปลงไว้ในระบบ SCB ePP และผู้ให้บริการยอมรับว่าเป็นหน้าที่ของผู้ให้บริการที่จะต้องเข้าดู หรือ Download File เอง ทั้งนี้ ตามขั้นตอนและวิธีการที่ธนาคารกำหนด

**ข้อกำหนดของบริการ SCB Electronic Presentment and Payment (SCB ePP-Biller/Sponsor)****(บริการรับเรียกเก็บเงินทางอิเล็กทรอนิกส์- Biller/Sponsor)**

6. ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการกำหนดให้ผู้ชำระเงินเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับการใช้บริการนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงเป็นผู้รับผิดชอบในการแจ้งภาระ รวมทั้งรายละเอียด ขั้นตอน และวิธีการในการชำระเงิสดังกล่าวให้ผู้ชำระเงินทราบเอง

---